

6-2004 Đôi Lời Tâm Sự

Đôi Lời Tâm Sự Kính thưa toàn thể quý thành viên Gia Đình Bác Ái Phaolô, Quý ân nhân, thân hữu. Cha Gia Trưởng Gia Đình Bác Ái Phaolô (Hải Ngoại) có nhã ý cho đăng lại toàn bộ Bản Nội Quy Gia Đình Phaolô vào Bản Tin này để mời quý vị bỏ chút thì giờ xem qua cho biết mục đích hoạt động của Gia Đình Phaolô, nhất là quý vị chưa có dịp tham gia vào sinh hoạt của gia đình này. Mong quý vị vui lòng tìm hiểu và tha thiết mời quý vị rộng tình gia nhập để góp bàn tay vào công tác bác ái cùng với Gia Đình Phaolô; như món quà Chúa chọn để trao tặng đến những ai đang gặp cảnh khốn cùng trên Quê Hương Việt Nam thân yêu. Họ là những chi thể yếu ớt của Chúa mà Chúa muốn nhờ chúng ta chăm sóc, nâng đỡ thay cho Ngài. Chắc chắn mai sau Chúa sẽ ban những lời ân tình âu yếm nhất đến với mọi người con thảo hiếu của Chúa: "Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi. Vì xưa Ta đói các ngươi đã cho ăn. Ta khát, các ngươi đã cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc. Ta bệnh tật, các ngươi đã săn sóc. Ta ngồi tù, các ngươi đã thăm hỏi" (Mt 25:34-36). Ngoài ra, nhân ngày lễ mừng kính Thánh Bổn Mạng Phaolô Trở Lại ngày 25/1. Thể theo lời đề nghị của đa số thành viên Gia Đình Phaolô, kể từ nay danh xưng: Gia Đình Phaolô Hải Ngoại được gọi là GIA ĐÌNH BÁC ÁI PHAOLÔ. Danh từ "Bác Ái" phù hợp với mục đích của sự hình thành Gia Đình Phaolô, đồng thời cũng để rõ sự khác biệt giữa: LIÊN ĐOÀN PHAOLÔ ƠN GỌI DCCT và GIA ĐÌNH BÁC ÁI PHAOLÔ do Cha Phaolô Trần Đức Hùng Dòng Don Bosco, đương kim quản nhiệm cộng đoàn Saint Barbara thành lập. Liên Đoàn Phaolô DCCT và Gia Đình Bác Ái Phaolô có hai mục đích khác nhau. Liên Đoàn Phaolô Dòng Chúa Cứu Thế yểm trợ cho việc đào tạo tu sinh của dòng. Việc yểm trợ cho các bậc chủng sinh là việc rất cần thiết và ích lợi, vì nếu không có Linh Mục thì Giáo Hội trần thế như chiếc thuyền mẹ không có người lái, và ai sẽ điều khiển, chăm sóc chiếc thuyền con khi vừa lọt lòng mẹ ra khơi cho tới khi cập bến Nước Trời. Ban Điều Hành Gia Đình Bác Ái Phaolô hầu hết cũng là hội viên của Phaolô Ơn Gọi Dòng Chúa Cứu Thế. Trái lại hai chữ "Bác Ái" đã nói lên được đầy đủ ý nghĩa và mục đích của Gia Đình Bác Ái Phaolô, một gia đình thiêng liêng kết hiệp với nhau trong tình yêu của Thiên Chúa, đi mời gọi và góp nhặt tình thương của mọi người để phân phát đến những thành phần mà Chúa Giêsu đã nhiều lần nhắc nhở: "Ai phục vụ cho một người bé mọn nhất là làm cho chính Ta" (Mt 25:40). Ngoài ra, Gia Đình Bác Ái Phaolô; cũng thực thi lời Chúa: "Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp muôn dân" bằng cách liên kết, yểm trợ đến những giáo điểm truyền giáo bên quê nhà như Gia Đình Phaolô Việt Nam. Trước đây Gia Đình Phaolô Hải Ngoại ra đời phát xuất từ Gia Đình Phaolô Việt Nam, do các Cha Dòng Đaminh Việt Nam sáng lập và hoạt động liên li từ năm 1977 cho tới ngày hôm nay, đã quy tụ về đàn chiên Chúa hàng ngàn người, đa số là người miền Thượng từ Bắc tới Nam. Giáo điểm Long Xuyên, Cần Thơ do Linh Mục Nguyễn Hữu Văn đảm trách cũng thường xuyên nhận được sự yểm trợ của Gia Đình Phaolô Hải Ngoại qua Gia Đình Phaolô Việt Nam khi có nhu cầu. Kể từ năm 2000 tới nay thôi đã rửa tội được cho 750 tân tòng (xin xem thư Cha Văn), và còn nhiều nơi nữa mà Gia Đình Bác Ái Phaolô đã yểm trợ cho việc truyền giáo cũng như nghèo đói, nhưng chưa có dịp trình bày với quý vị. Hiện tại Gia Đình Phaolô Việt Nam do Cha Giuse Nguyễn Đức Hòa Dòng Đaminh linh hướng đang kêu gọi Gia Đình Bác Ái Phaolô chúng ta yểm trợ cho 1 ngân khoản 3400 Mỹ kim để hoàn thành những dự án cho năm 2005 (xin xem thư Cha Hòa). Kính thưa quý vị, Mọi công tác bác ái cũng như truyền giáo của Gia Đình Bác Ái Phaolô đang theo đuổi và thực hiện, kết quả được nhiều hay ít là do ân huệ và sự nhiệt tình của quý vị ân nhân cùng toàn thể thành viên Gia Đình Bác Ái Phaolô chúng ta. Nguyên xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Maria ân thưởng bội hậu và chúc phúc cho Cha Gia Trưởng và mọi người trong Đại Gia Đình Bác Ái Phaolô chúng ta cùng tất cả những ân nhân, thân hữu hôm nay và mãi mãi. Chân thành cảm ơn quý vị. TM. Ban Điều Hành Gia Đình Bác Ái Phaolô Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyễn
http://conduongtinhyeu.org/D_1-2_2-123_3-123_4-619/